

# ประวัติส่วนตัว

## ชื่อ

นายเกรียงศักดิ์ อุดมสิน เกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2511 ปัจจุบัน อายุ 38 ปี  
สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 361 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
ที่อยู่ปัจจุบัน 29 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพรง อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

บิดา สมพร อุดมสิน มารดา นางรุ่งอรุณ อุดมสิน

มีน้อง 2 คน คือ 1.นายพิเชษฐ์ อุดมสิน

2.นางสาวดุจดาว อุดมสิน จบการศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา  
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยจอร์จ เมสัน สหรัฐอเมริกา

## ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนมงกุฎกษัตริย์ กรุงเทพฯ

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิศวกรรมโยธา



# ก่อนจะเป็นบริษัท ปลูกผัก จำกัด

## สวนจิตรนิยาม

### ประวัติความเป็นมา

**รุ่นที่ 1** กว่า 70 ปี มาแล้ว นายจินดา อุดมสิน ชาวจีนแห่งโพ้นทะเล ข้ามน้ำ ข้ามทะเลมาตั้งรกรากปักฐาน ณ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้ ซึ่งในสมัยนั้นในแถบบริเวณนี้ยังเป็นป่า รกทึบ ถนนไม่มีตัดผ่านทางสัญจรก็มีทางเกวียน ที่ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ การเดินทางยังลำบากอยู่มาก แต่ด้วยที่ว่านายจินดาเป็นคนที่รักต้นไม้ จึงคิดริเริ่มจะทำสวนผลไม้ และนายจินดาเองเป็นคนที่มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์เพื่อทราบได้ว่าพื้นที่แหล่งใด มีความสมบูรณ์ ที่จะเพาะปลูกไม้ผลได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงได้เลือกพื้นที่ในอำเภอศรีมหาโพธิ ด้วยเหตุที่ว่าในบริเวณพื้นที่เขตอำเภอศรีมหาโพธินี้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี ที่ไหลมาจากเทือกเขาใหญ่ ซึ่งได้นำพาเอาตะกอนและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ ลงมาด้วย อีกทั้งยังมีสายน้ำใต้ดิน ไหลผ่าน นายจินดาจึงได้ซื้อที่ดินใน ต.หนองโพรง ด้วยเนื้อที่เพียง 25 ไร่ (ในขณะนั้น) แล้วตัดป่าทางพง เตรียมความพร้อมของดิน เพื่อเตรียมการเพาะปลูก โดยนายจินดายึดอาชีพทำสวนส่งเสีย บุตร ธิดา ได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาทุกคน คือ

- 1.นายสมพร อุดมสิน จบการศึกษามัธยมปีที่ 8 (ในสมัยนั้น)
- 2.นายสมรักษ์ อุดมสิน จบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 3.นางดวงฤดี (อุดมสิน) ฐานดี จบปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากประเทศอังกฤษ

### รุ่นที่ 2



นายสมพร อุดมสิน เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้มาช่วยเหลือนายจินดา ทำสวนเพื่อส่งเสียให้น้อง ๆ ได้รับความศึกษา และได้สืบทอดเจตนารมณ์ในการทำสวนต่อจากนายจินดา นายสมพร อุดมสิน ได้สมรสกับนางรุ่งอรุณ อุดมสิน ทั้งสองได้บุกเบิกและขยายพื้นที่เพาะปลูก จาก 25 ไร่ ในอดีต มาถึงปัจจุบันกว่า 500 ไร่ ทั้งสองกว่าจะประสบความสำเร็จนั้น ต่างก็พบกับปัญหา อุปสรรค ในทุก ๆ ด้านด้วยเช่นกัน ไม่ว่าในเรื่องของเครื่องทุ่นแรงที่ยังไม่มีการพัฒนาให้มีสภาพพร้อมใช้เช่นในปัจจุบัน ต้องอาศัยแรงงานจากคนแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการขุด

ลอกปอ ขุดล่องทำสวน การรดน้ำต้นไม้ก็ต้องลากสายยาง ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ แต่เพราะความมานะ ประหยัดและอดทน ทั้งสองก็สามารถส่งเสริมให้บุตร ธิดา ได้ศึกษาจนประสบความสำเร็จด้วยหยาดเหงื่อของอาชีพ เกษตรกรรมเช่นกัน คือ

1.นายเกรียงศักดิ์ อุดมสิน

จบการศึกษาจากระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

2.นางสาวดุจดาว อุดมสิน

จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย จอร์จ เมสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

..จุดหักเห....เปลี่ยนแปลงชีวิต..ของนายเกรียงศักดิ์

### ..จุดหักเห....เปลี่ยนแปลงชีวิต..ของนายเกรียงศักดิ์

นายสมพร อุดมสิน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนไม้ผลต่อจากนายจินดามากกว่า 30 ปี เมื่อได้ส่งเสียให้ลูก ๆ ได้จบการศึกษาและมีหน้าที่การงานกันทุกคนแล้ว จึงอยากจะวางมือจากอาชีพเกษตรกรรม เพื่อพักผ่อนบ้าง นายเกรียงศักดิ์ เห็นว่าอาชีพนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบรรพบุรุษ จึงรับอาสาที่จะดำเนินการต่อ จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำ ที่อาชีพวิศวกร กลับมาทำสวน

#### วันที่ 3

นายเกรียงศักดิ์ เมื่อกลับมาทำสวนได้ดำเนินการปรับปรุง ดูแลสวน เพราะตั้งแต่เล็ก เกิดมาก็เจอต้นไม้ ใบหญ้า จึงไม่เป็นการยากที่จะปรับสภาพชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ที่ต่างจากแสงสีวไลในเมืองหลวง ดังนั้น เมื่อหันมาประกอบอาชีพทำเกษตรเต็มตัว จึงได้ออกงานเกษตรตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น งานเกษตรแห่งชาติ ซึ่งจัดที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ และงานเกษตรของแต่ละจังหวัด เพื่อให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเกษตรกรที่สนใจปลูกไม้ผล ซึ่งในการออกงานแต่ละครั้งนั้น ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก เพราะนายเกรียงศักดิ์ สามารถแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรให้กับผู้ที่มาซื้อพันธุ์ไม้ผลด้วย จึงทำให้มีผู้สนใจใคร่รู้เป็นจำนวนมากเพราะนอกจากจะได้กิ่งพันธุ์แล้วยังได้ความรู้ในเรื่องของการเกษตร ข้อคิด และแนวทางในการประกอบอาชีพ กลับไปด้วย



นอกจากนี้ นายเกรียงศักดิ์ ยังได้ทั้งพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของไม้ผล เพื่อการส่งออก เช่น มะยงชิด มะปรางของสวนให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จนเป็นไม้ผลที่ขึ้นชื่อของสวนจิตรนิยม



บรรจุภัณฑ์ของมะยงชิดและ มะปราง ของสวนจิตรนิยม

## ..รางวัลแห่งความภูมิใจ..



นอกจากนี้ นายเกรียงศักดิ์ ยังได้มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลคือ มะยงชิด ให้มีมาตรฐานและขนาดลูกใหญ่ มีขนาดของผลอยู่ที่ 10 ผล/กิโลกรัม และมีรสชาติดี จนได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดมะปรางยักษ์ ที่จังหวัดนครนายก ซึ่งในครั้งที่ประกวดนั้นมะยงชิดมีขนาดผลเฉลี่ยอยู่ที่ 7 ผล/กิโลกรัม



ได้ลงหนังสือ สวนเกษตร ฉบับ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2544



สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ช่วงข่าวเกษตรได้มาทำรายการ เพื่อเป็นสาระความรู้แก่เกษตรกรทั่วไป

นอกจากนี้ สวนจิตรนิยม ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงและได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสรีมหาโพธิ สำนักงานส่งเสริมการเกษตรอำเภอสรีมหาโพธิ สำนักงานเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็น แหล่งท่องเที่ยว แหล่งพัฒนาชุมชน และเยาวชน เป็นสถานที่ฝึกงานด้านการเกษตรของนักศึกษาด้าน เกษตรกรรมทั่วประเทศ และเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยมีนายเกรียงศักดิ์ อุดมสิน เป็น วิทยากร



### กลุ่มพัฒนาสินค้าเกษตรเขตหนองจอก กรุงเทพฯ

ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกรก้าวเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มผู้นำเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้นำพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรเขตหนองจอก ฯลฯ ขอเข้ามา และฟังบรรยาย ในเรื่องของการพัฒนา และความก้าวหน้าในด้านการเกษตร



### กลุ่มผู้นำเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากจะมีคณะกลุ่มเกษตรกร กลุ่มนักเรียน นักศึกษา มาขอรับคำแนะนำ ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สวนเองแล้ว นายเกรียงศักดิ์ จะได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษ ในแต่ละจังหวัดที่ให้ความสนใจในเรื่องการเกษตรอีกด้วย ซึ่งในการบรรยายแต่ละครั้งจะได้รับความสนใจจากเกษตรกร จะมีข้อซักถาม ในประเด็นต่าง ๆ ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะไม่ได้จบมาทางด้านเกษตร แต่นายเกรียงศักดิ์ก็สามารถตอบข้อซักถาม และช่วยแก้ปัญหาที่เกษตรกรประสบได้เป็นอย่างมาก เพราะการที่ได้คลุกคลีในอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่เกิด ประสบการณ์ และการศึกษาหาความรู้ได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้นายเกรียงศักดิ์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านเกษตร

# เป็นวิทยากรพิเศษนอกสถานที่



## ..จุดประกาย...ความคิดใหม่... จัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน

เมื่อนายเกรียงศักดิ์ มาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ก็เข้าใจปัญหาของสินค้าเกษตรล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ บางปีผลไม่ให้ผลผลิตมาก แทนที่จะขายได้ราคา กลับปรากฏว่า ถูกกดราคาขายไม่ได้ เมื่อขายไม่ได้ ขายไม่ทัน ในที่สุดผลไม่เหล่านั้นเน่า เสีย ก็ต้องทิ้งไป บางส่วนก็นำไปทำปุ๋ยหมัก แต่เมื่อมีปริมาณมากเข้า จะทำปุ๋ยอย่างเดียวก็น่าเสียดาย คิดว่าน่าจะมีความกระบวนกรอย่างอื่น ที่จะสามารถนำไปแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในตลาดได้ จะทำผลไม้กวน ก็มีการทำอยู่มากมายหลายจังหวัด จะทำแช่อิ่มก็เชื่อว่าทำได้ดีหากไม่มีความชำนาญ และประสบการณ์

ด้วยความที่เป็นคนชอบสิ่งแปลกใหม่ และศึกษาหาความรู้ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในหนังสือ ถามผู้รู้หลาย ๆ ท่าน และได้ข้อมูลมาบ้างในเรื่องของการ “แปรรูปผลไม้ในระบบสุญญากาศ” ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่สลับซับซ้อน อีกทั้งเป็นการถนอมผลไม้ ที่ไม่มีการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ กลิ่น สี รสชาติ ของผลไม้ยังคงสภาพเดิม เพียงแต่จะมีความกรอบ และสามารถเก็บได้นานขึ้น อีกทั้งในการแปรรูปผลไม้ในระบบนี้ ใช้ผลไม้สด ดังนั้น จึงมีความหวานตามธรรมชาติ ไม่มีการเติมสี เติมน้ำ หรือสารเคมีในการปรุงแต่งใด ๆ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภค ที่สนใจในเรื่องของสุขภาพอย่างแท้จริง การแปรรูปผลไม้ในระบบสุญญากาศนี้ สามารถแปรรูปผลไม้สด ได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะ เป็น ขนุน กล้วย ทุเรียน สับปะรด มะม่วง มะละกอ ฯลฯ และผักต่าง ๆ อีกด้วย

โดยในช่วงแรก มีเครื่องสุญญากาศเพื่อทำผลไม้ 1 เครื่อง มีคนทำงานเพียงแค่ 4 คน คือ นายเกรียงศักดิ์ ภรรยา และคนงาน 2 คน เท่านั้น ส่วนผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบก็ใช้ของที่สวน และชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรม อีกทั้งชาวบ้านที่ปลูกไม้ผลเพียงไม่กี่ต้น เมื่อมีผลผลิตออกมา จะเก็บไว้รับประทานเองก็มากเกินไป จะนำไปขายก็น้อยเกินไป ก็สามารถรับเข้ามาแปรรูปได้เช่นกัน

เมื่อดำเนินการไปได้ในระยะหนึ่ง นายเกรียงศักดิ์จึงได้ขอเข้ารับคำปรึกษาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีมหาโพธิ สำนักงานส่งเสริมการเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ และสำนักงานเกษตรจังหวัด จัดตั้งเป็นรูปกลุ่มแม่บ้านขึ้น ในชื่อว่า “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพรง” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2546 มีนางรุ่งอรุณ อุดมสิน เป็นประธานกลุ่มฯ และนายเกรียงศักดิ์ อุดมสิน เป็นที่ปรึกษากลุ่มฯ



เมื่อมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิต แปรรูปผลไม้ ซึ่งนายเกรียงศักดิ์ คิดว่าจะเป็นแค่ช่วยเหลือกันในระดับชุมชน ในระดับหมู่บ้านเท่านั้น แต่เมื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพรงได้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ดังนั้นกลุ่มแม่บ้านในแต่ละท้องที่ กลุ่มผู้นำชุมชนในแต่ละจังหวัด จึงขอเข้าศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งนายเกรียงศักดิ์ ก็ยินดีที่จะให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ทุก ๆ กลุ่ม

## **..สู่การเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง..**

จากการที่ในช่วงแรก จัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านมีโรงผลิตเล็ก ๆ ในนาม **"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพรง"** มีสมาชิกในกลุ่มสลับกันมาดำเนินการวันละ 4-5 คน มีเครื่องสุญญากาศ 1 เครื่อง ไม่มีเครื่องทุนแรง วัตถุประสงค์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผลไม้ หรือผัก ใช้มีดปอกและหั่นเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ทางสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้ให้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวด **คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในปี 2547 ซึ่งในการคัดสรรในปีนี้ กลุ่มแม่บ้านฯ ได้รับคัดสรรผลิตภัณฑ์ ในระดับ OTOP 5 ดาว**



และได้เข้าร่วมงาน OTOPT CITY ปี 2547 ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นอย่างมาก ทำให้การผลิตที่ดำเนินอยู่ ไม่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ อีกทั้งในรูปแบบของกลุ่มแม่บ้านยังเป็นในลักษณะของครอบครัว โรงงานมีขนาดเล็ก เมื่อลูกค้าต่างประเทศเดินทางมาดู



โรงงาน มาดูสินค้า ต่างก็สายหน้า เพราะดูแล้วกำลังการผลิต ไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของ ลูกค้า

เมื่อได้มีโอกาสขยายโรงงาน จำเป็นต้องให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก ซึ่งโรงงานที่สร้างใหม่จึงอยู่ใน มาตรฐานของ GMP Codex และมาตรฐานการผลิตสินค้าในระบบ HACCP



นายเกรียงศักดิ์ จัดตั้ง **“บริษัท ฟรุตเทค จำกัด”** ขึ้น เพื่อรองรับการทำงานด้านธุรกรรม สามารถติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศได้โดยตรง และเป็น การสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินทางการตลาดให้กับลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสมาชิกในกลุ่มแม่บ้านก็ยังคงร่วมกันทำงาน

โรงงานใหม่สร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2548 เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ และได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยได้เพิ่มเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการผลิตให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

## โรงงานใหม่



### แรงจูงใจที่หันมาทำธุรกิจนี้

แรงจูงใจที่นายเกรียงศักดิ์หันมาประกอบอาชีพทางการแปรรูปผลไม้ในระบบนี้ เนื่องจากที่ได้กล่าวว่าแล้วว่า ได้ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับทางการจำหน่ายผลไม้สดแล้ว อีกประการหนึ่ง วัตถุดิบที่เรามีอยู่ คือ ผลไม้ เกือบทุกชนิด ของเรามีคุณภาพ ไม่ว่าในเรื่องของรสชาติ สี กลิ่น ซึ่งเป็นที่ได้เปรียบกว่าประเทศต่าง ๆ ซึ่งเกือบจะกล่าวได้ว่าประเทศเรามีความพร้อมในเรื่องของผลไม้สด อีกทั้งต้องการสนับสนุนให้เกษตรกรใน จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ช่วยกันปลูก ช่วยกันดูแล ให้พันธุ์ไม้ผลที่มีคุณภาพเหล่านี้ สามารถยืนหยัดและก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างไม่น้อยหน้าใคร

# สินค้าที่ผลิต



กระเจี๊ยบเขียว แครอท มันเทศ ฟักทอง และมะพร้าว  
ที่แปรรูปในระบบสุญญากาศแล้ว พร้อมส่งออกไปให้ลูกค้า

## มะม่วง



สับปะรด



## มะละกอ



ขหน



## กล้วย



## ลำไย



## ทุเรียน



และในปี 2549 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ฟรุ๊ตเทค จำกัด ได้รับรางวัล PRIME MINISTER'S EXPORT AWARD (**PM AWARD**) จากกรมส่งเสริมการส่งออก ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจยิ่ง จะเห็นได้ว่า เราเพิ่งดำเนินธุรกิจมาเพียงแค่ 2 ปี เท่านั้น แต่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก



และในเดือนกรกฎาคม 2550 ได้รับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวดในงาน FRUIT RECOMMENDED BY OLYMPIC GAME 2008 จากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ซึ่งได้รับคัดเลือก 4 ประเภท คือ



และเมื่อเข้าร่วมประกวดที่ประเทศจีนนั้น ทางบริษัท ฟรุ๊ตเทค จำกัด ได้รับคัดเลือกดังนี้



“...สำหรับการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จแล้ว ทุกคนก็รู้ว่ามันยากมาก กว่าจะไป ถึงจุดความหวังที่ตั้งไว้ แต่หากเรา ไม่มีความท้อและถดถอย.. ความหวังที่เราตั้งไว้ ก็ไม่ ไกลเกินมือเอื้อมถึง.....”

#### ตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับ

- 1.ผู้จัดการ สวนจิตรนิรม ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- 2.ประธานกรรมการ บริษัท ฟรุ๊ตเทค จำกัด ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- 3.ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- 4.ที่ปรึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- 5.วิทยากรศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลหนองโพรง
- 6.ที่ปรึกษาและผู้ดูแลตลาดต่างประเทศ กลุ่ม OTOP อำเภอศรีมหาโพธิ
- 7.อนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรยากจน ระดับจังหวัดปราจีนบุรี
- 8.กรรมการวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัดปราจีนบุรี
- 9.ผู้แทน INTERTRADER ภาคตะวันออก ของจังหวัดปราจีนบุรี
- 10.รองประธานกลุ่ม THAILAND FOOD CLUSTER อุตสาหกรรมอาหาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- 11.เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดปราจีนบุรี สาขา ทำสวน ปี 2548
- 12.เกษตรกรระดับชมเชย ในระดับภาคตะวันออก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
- 13.ผู้นำเครือข่ายผู้นำอาชีพก้าวน้ำดีเด่น จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2549
- 14.ผู้นำองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2549

